

QUÝ VỊ CÓ THỂ TẠO SỰ KHÁC BIỆT TRONG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN KHÔNG ĐƯỢC GIÁM HỘ

Trẻ vị thành niên không có người giám hộ là trẻ em và thanh thiếu niên nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước 18 tuổi và không có cha mẹ, người giám hộ hoặc người bảo trợ ở Hoa Kỳ để chăm sóc hoặc trông nom chúng.



NGUỒN GỐC QUỐC GIA

Hầu hết những trẻ em trong hệ thống chương trình con nuôi của chính phủ Oregon mà không có người giám hộ đều thuộc độ tuổi từ 17 đến 21 và đến từ Mexico và các quốc gia Trung Mỹ và Châu Phi.

HAI HỆ THỐNG CHĂM SÓC

Hệ thống liên bang phục vụ tất cả trẻ em và thanh thiếu niên không có người giám hộ vượt biên sang Mỹ mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng. Hệ thống con nuôi của chính phủ tiểu bang phục vụ những đứa trẻ mà đã từng bị lạm dụng và không có người thân hoặc người bảo trợ để chăm sóc cho chúng.

TÔI CÓ THỂ GIÚP ĐỠ BẰNG CÁCH NÀO?

Quý vị có thể trợ giúp trẻ vị thành niên không có người giám hộ trong hệ thống chăm sóc con nuôi của Oregon bằng cách trở thành phụ huynh hoặc gia đình hỗ trợ cho trẻ. Những đứa con này cần được kết nối với các mạng lưới hỗ trợ.

THIẾT LẬP SỰ ỔN ĐỊNH LÂU DÀI

Ngoài sự hỗ trợ của nhân viên phụ trách của Bộ Xã hội Oregon, trẻ vị thành niên không có người giám hộ cũng được đại diện bởi luật sư chuyên biện hộ cho người phụ thuộc, và thường là một luật sư di trú, người mà có thể giúp chúng trở thành những thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ



PHỤ HUYNH/GIA ĐÌNH HỖ TRỢ LÀM NHỮNG GÌ?

Là phụ huynh hỗ trợ cho trẻ vị thành niên không có người giám hộ, quý vị sẽ làm việc với những đứa trẻ có nghị lực, khả năng tự lập và mong muốn xây dựng cho mình tương lai tươi sáng, thành công để tự lo cho bản thân và những người thân yêu của các con. Quý vị sẽ giúp trẻ tìm sự ổn định trong cộng đồng, và làm việc với nhân viên phụ trách cũng như các chương trình cộng đồng để giúp trẻ học những kỹ năng cần thiết cho một cuộc sống tự lập. Hiện chúng tôi rất cần những gia đình hỗ trợ mà nói được ngôn ngữ của trẻ vị thành niên mà họ nhận nuôi, và chia sẻ sự hiểu biết về văn hóa của họ.



TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM BẰNG CÁCH NÀO?

Tìm hiểu thêm về cách quý vị có thể trở thành phụ huynh hỗ trợ thông qua trang web của Bộ Xã hội Oregon (ODHS), helpafosterchild.oregon.gov. Quý vị cũng có thể gọi đến chương trình Every Child Oregon theo số 1-800-331-0503 để được giải đáp thắc mắc và kết nối với một văn phòng ODHS địa phương.